



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
12 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, ไทยโพสต์ คอลัมน์ คมในข่าว, เดลินิวส์, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, thaiquote, สปริงนิวส์, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์บ้านเมือง, nationtv

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ตาหนิกรณีการยกพวกมาก่อเหตุทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาทในรพ. ทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บ ทำงานไม่ได้ ทรัพย์สินรพ.เสียหาย และผู้ป่วยคนอื่นๆ เดือดร้อนว่าเป็นอันตราย ขอให้จัดการเพื่อให้เช็ดถูหลาบ สร.จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเลวร้ายอีกต่อไป พร้อมติด #saveโรงพยาบาล#saveผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, thaipbs, เว็บไซต์ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้มีการทำผิดซ้ำอีก และได้กำชับ ผอ.รพ. ทุกแห่งต้องมีมาตรการความปลอดภัย หากมีคนไข้มมาห้องฉุกเฉินจากเหตุทะเลาะวิวาท ต้องแจ้งสัญญาณเตือนไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียงเพื่อให้ส่งกำลังตำรวจมาควบคุมสถานการณ์ ทั้งนี้ รพ.ต้องมีความพร้อมในการดูแลสถานที่ เช่น การตรวจสอบกล้องวงจรปิด การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองคนไข้จากเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า

-เสนอข่าว นพ.ประภาส ลีสุทธิพรชัย ผอ.รพ.อ่างทอง พร้อมคณะ แกล้งข่าวกรณีกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายกันในห้องฉุกเฉิน รพ.อ่างทอง ว่า รพ. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นตอนชัดเจน เมื่อเกิดเหตุได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุแล้ว ยืนยันว่ารพ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคน ปลัด สร. ได้สั่งการให้เอาผิดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงใน รพ. ทุกกรณี ไม่มีการยกเว้น เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรมีความปลอดภัย โดยผู้ว่าฯ อ่างทองได้มอบหมายให้ สสจ.อ่างทองและรพ.อ่างทองแจ้งความเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง ออกหมายจับพร้อมควบคุมตัว นายณันท์วิษ สร้างเขต, นายบุญประสิทธิ์ วีระพงศ์ และนายธนธิป มุรินทร์จันทร์ ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือใจ และร่วมกันบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อฝากขังและคัดค้านการประกันตัว

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5

-เสนอข่าว เมื่อก่อนภาครัฐจะวางมาตรการรับมืออุบัติเหตุในเทศกาลสำคัญเท่านั้น แต่วันลอยกระทงล่าสุด ปลัด สร. ออกคำสั่งให้ทุกพร.ระวังการทะเลาะวิวาทกันในห้องฉุกเฉิน กลายเป็นเพิ่มภาระให้พร.ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และเตรียมสายด่วนไว้โทรฯ ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

กรม.สัญญา

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยระหว่างเยี่ยมชมบูธกาแฟ ชมรมวัดโชติทายการาม จ.ราชบุรี ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตามวิถีคลองวิถีไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ได้ชงกาแฟให้นายกฯ ชิม

ลอยกระทง

สื่อที่นำเสนอ : ThaiPBS

-เสนอข่าว สร. เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 2557 - 2561 ในคืนก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง มีคนจมน้ำเสียชีวิตรวม 166 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 29 คน เฉพาะปี 2561 มีคนเสียชีวิต 26 คน และเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 5 คน ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เด็กไทยมีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด และเป็น 3 เท่าของช่วงปกติ กว่าร้อยละ 40 มีสาเหตุจากการลงไปเก็บเงินในกระทง ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการลอยกระทงบริเวณตลิ่งดิน ไม่ก้มลงหย่อนกระทงลงน้ำจนต่ำเกินไป และไม่ควรถูกเด็กลงไปเก็บเงินในกระทง ควรพาเด็กไปลอยกระทงในสถานที่ปลอดภัย ดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เด็กนำกระทงไปลอยด้วยตัวเอง ไม่ควรลงเรือหรือเป๊ะที่บรรทุกหนักเกินไป และควรใส่ชูชีพตลอดเวลา ส่วนวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากพลุ ดอกไม้ไฟ ต้องอยู่ห่างจากที่จุดพลุและดอกไม้ไฟไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ไม่เล่นพลุใกล้แนวสายไฟ แหล่งชุมชน และบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ และไม่ดัดแปลงให้พลุให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง ไม่จุดพลุในกระป๋องโลหะ ท่อพีวีซี ขวดแก้ว ส่วนอุบัติเหตุจากโคมลอย ต้องเลือกโคมลอยที่มีมาตรฐาน ทำจากวัสดุธรรมชาติและเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที ปลอยโคมลอยในที่โล่งแจ้ง ห่างจากแหล่งชุมชน และไม่อยู่บริเวณโดยรอบสนามบิน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบายกำลังคนภาครัฐ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p> <p>-กล่าวว่า ขอขัตตนายอนุนทิน ชาลวีร์กุล รุมว.สธ. ที่พูดในงานประชุมวิชาการของแพทยสภา กรณีให้ความหวังกับพนักงานราชการ สังกัด สธ. ในการบรรจุเป็นข้าราชการ เพราะคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพิ่งสั่งให้ สธ. บรรจุแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่เป็นข้าราชการรุ่นสุดท้ายในปี 2564 ดังนั้นเรื่องนี้คงไม่สำเร็จ เนื่องจากรัฐมีแผนลดภาระงบประมาณด้วยการลดจำนวนข้าราชการไปเรื่อยๆ</p>	-
<p>ข่าว รุมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุนทิน ชาลวีร์กุล รองนายกฯ และรุมว.สธ. ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง (พตส.) ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการอบรมหลักสูตร พตส. ที่ กกต.จัดขึ้นหลายรุ่น</p>	-
<p>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รุมว.เกษตรฯ เปิดเผยว่า รุมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้จัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ และขับเคลื่อนการเสนอร่าง พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา สำหรับการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ค่อนข้างเป็นปัญหาอย่างมากเนื่องจากไม่เคยมีการเตรียมพร้อมเรื่องสารทดแทน ขณะนี้มีการเสนอชื้อวะภัณฑ์ให้เป็นที่ทางเลือกแต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน และยังไม่ผ่านการทดสอบและรับรองอย่างเป็นทางการ อยากรให้กลุ่มนักวิจัยที่คัดค้านสามารถทดแทนได้เสนอมาอย่างกระตือรือร้น ไม่ใช่สารเคมีตัวอื่นซึ่งมีผลต่อสุขภาพเช่นกัน</p> <p>-ด้านนายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย กล่าวว่า เตรียมจะร้องศาลปกครองให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองชั่วคราวอีกครั้ง ทันทีที่ประกาศก.อุตสาหกรรมให้ยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดมีผลบังคับใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์โลกข่าวดำทุกซ์</p> <p>-เสนอว่า จะแบน 3 สารเคมีเกษตรทั้งที่ยังหาสารทดแทนไม่ได้ มาตรการเยียวยาไม่พร้อม ซึ่งสารเคมีกำจัดวัชพืช 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และ กลูโฟซิเนต ที่เป็นแบบทำลายได้หมดทำให้เกษตรกรนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เมื่อแบนพาราควอตและไกลโฟเซต จึงเหลือกลูโฟซิเนตเพียงชนิดเดียว ทำให้บริษัทที่มีสิทธินำเข้ากลูโฟซิเนตแบบผูกขาดน่าจะมียาได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 3-4 พันล้านบาท</p>	-
<p>อากาศหนาว สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน คอลัมน์ส่องโรคไขสุขภาพ, ไทยรัฐ, เว็บคมชัดลึก, บางกอกบิซนิวส์, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย, เว็บสปริงนิวส์, เว็บ newtv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสุราช่วงหน้าหนาวโดยเชื่อว่าจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นเป็นความเชื่อที่ผิด เมื่อดื่มสุรา หลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัว ร่างกายระบายความร้อนมากขึ้น ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง เสี่ยงเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะใน หากดื่มในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการง่วง ซึม หลับท่ามกลางอากาศหนาวเย็น และถ้ามีเครื่องดื่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต นอกจากนี้การดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ แนะนำดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาว โดยสร้างความอบอุ่นให้เพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ ดื่มน้ำอุ่น และออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรรพรัช กัปปโก รอง นพ.สสจ.นครพนม กล่าวว่า ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โรคที่พบบ่อย ได้แก่ หัด ปอดบวมและไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่ป่วยแนะนำให้ใส่หน้ากาก ล้างมือและดื่มน้ำบ่อยๆ รวมถึงรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	-
<p>โรคเนื้อเน่า สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เดลินิวส์ คอลัมน์รอบรู้ทั่วท้องถิ่นไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคเนื้อเน่าเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนในแผลบริเวณผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังอย่างรุนแรง พบบ่อยช่วงฤดูฝน ตำแหน่งที่เกิดมากที่สุดคือขาหรือเท้า มักพบในผู้ที่มีบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ แล้วสัมผัสกับแบคทีเรียในดินหรือน้ำ และอาจดูแลแผลไม่ดีจนลุกลามติดเชื้อแทรกซ้อน อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุต่างๆ แผลงหรือยุงกัด สัมผัสสารเคมีรวมถึงยาฆ่าหญ้า เป็นต้น รายที่รุนแรงอาจติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวาย ช็อก เสียชีวิตได้ หากมาพบแพทย์เมื่อมีอาการช็อกแล้วจะทำให้อัตราเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น การป้องกันให้ระวังการเกิดแผลโดยเฉพาะขาหรือเท้า ไม่ลุยน้ำหากมีแผล ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ใส่ยาฆ่าเชื้อ ถ้าปวดแผล บวม ร้อน แดงมากขึ้น แผลลุกลาม หรือมีไข้ อาจเกิดการติดเชื้อ ให้รีบไปพบแพทย์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประเมินการออกกำลังกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, มติชน, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์newstv</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุ การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้ แนะนำประเมินตนเองและใช้หลัก FITT ได้แก่ F-Frequency ความถี่ในการออกกำลังกาย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือวันเว้นวัน I-Intensity ออกกำลังกายหนักในระดับที่ร่างกายรับได้ โดยการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง ควรเหนื่อยระดับพอพูดได้เป็นประโยคสั้น ๆ การออกกำลังกายแบบแรงต้าน ควรออกในระดับที่รู้สึกตึงกล้ามเนื้อ ไม่กล้ามเนื้อหายขณะออกแรง และเพิ่มระดับความท้าทายอย่างค่อยเป็นค่อยไป T-Time ระยะเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 นาที จนถึง 30 นาที หรืออาจมากกว่าหากมีความชำนาญหรือคุ้นชินแล้ว และ T-Type ชนิดของการออกกำลังกาย แบ่งเป็นแบบต่อเนื่อง หรือคาร์ดิโอ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ แบบแรงต้าน เช่น ยกน้ำหนัก บอดี้เวท และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นส่วนต่าง ๆ เพื่อความยืดหยุ่น ลดอาการตึงรั้ง บรรเทาอาการปวดเมื่อย</p>	-
<p>รพ.แสงอาทิตย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วราวุธ ชื่นตา นพ.สสจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดรพ.แสงอาทิตย์แห่งแรกของ จ.ศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแสงอาทิตย์และเครือข่ายผู้ประกอบการทั่วประเทศ บริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในรพ.อุบลราชธานี</p> <p>ด้านพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อบุญ วยายโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดพัฒนา อ.ภูสิงห์ นำเงินสด จำนวน 100,000 บาท บริจาคเพื่อการสนับสนุน พร้อมทั้งมอบรถวีลแชร์ 7 คัน เติงผู้ป่วย 2 หลัง แก่ นพ.กิติภูมิ จุฑาสมิต ผอ.รพ.ภูสิงห์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย</p>	-
<p>โฆษณาเท็จยารักษาข้อต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ขณะนี้มีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์ อ้างถึงนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลทางการแพทย์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Pantoflex และ Collax Activ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพหลายแห่ง และโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์ในทำนองการรักษาโรคของข้อต่อ ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ เพราะเสี่ยงได้รับยาปลอม ไม่มีคุณภาพหรือได้รับผลข้างเคียงจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Sanook</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ตรวจสอบพบการระบาดของปอดอักเสบเนื่องจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและการสูบไอระเหย ในผู้ป่วย 2,051 ราย จาก 49 รัฐ และกรุงวอชิงตันดีซี รวมทั้งหมู่เกาะเวอร์จิน สหรัฐอเมริกา ที่มีผู้เสียชีวิต 39 คน การวิจัยในห้องแล็บเพื่อหาสารพิษจากบุหรี่ไฟฟ้าและการสูบไอระเหย พบสารพิษภายในปอดมีวิตามินอี อะซีเตตจำนวนมาก และยังตรวจพบสาร THC รวมทั้งสารนิโคติน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>-เสนอว่า ผลศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ พบวิตามินอี อะซีเตตในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วไม่น้อยกว่า 40 ราย ป่วยอีก 2,000 กว่าราย และยังพบสาร THC ที่สกัดได้จากใบกัญชาในผู้ป่วย 23 ราย ส่วนนิโคตินตรวจเจอ 16 ราย</p>	-
<p>น้ำในถุงน้ำดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Sanook, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ INNnews, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล โพสต์ภาพก้อนนิ่วในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีของคนไข้ที่ผ่าตัดได้มากกว่า 800 เม็ด พร้อมแนะนำการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดี คือ ต้องควบคุมน้ำหนักและระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลั่งคอเลสเตอรอลในน้ำดีมากเกินไป ควรลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีและค่อยเป็นค่อยไป เพราะน้ำหนักที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ตับหลั่งคอเลสเตอรอลในน้ำดีมากกว่าปกติ</p>	-
<p>แพทย์ระดมทุนรักษาผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว เพชบุ๊กชื่อ WIRAT SAWANGAROM โพสต์ภาพพร้อมข้อความกล่าวถึง นพ.ราชันย์ จันทร์อ่อน แพทย์อายุรกรรมรพ.มุกดาหาร ที่ช่วยรักษาผู้ป่วยชาวลาวที่ยากจน โดยระดมทุนในกลุ่มเพื่อน ๆ ได้ 5-6 หมื่นบาท ร่วมกับทางฝั่งลาวอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรักษาผู้ป่วย ขณะที่ผอ.รพ.มุกดาหารและทีมแพทย์พยาบาลทุกคนได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิต ด้าน นางน้อย พะสะหวัด ภรรยาผู้ป่วยชาวลาว กล่าวขอบคุณ นพ.ราชันย์ และผู้มีน้ำใจร่วมบริจาคเงินเป็นค่ารักษา</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ร้องเรียน รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว ผอ.รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แถลงข่าวกรณีที่ทารกอายุ 3 วันเสียชีวิตหลังคลอด ว่า มารดาตั้งครรภ์ครบกำหนดและมีอาการปวดครรภ์คลอด ระหว่างรอคลอดตรวจพบการเต้นของหัวใจทารกช้าผิดปกติ มารดาและญาติได้เซ็นยินยอมให้ทำการผ่าคลอด หลังผ่าตัดคลอดตรวจพบว่ามารดามีไข้จึงให้ยาฆ่าเชื้อ และวันต่อมาพบว่าทารกมีไข้ จึงให้ยาฆ่าเชื้อเช่นเดียวกัน โดยให้ยาฆ่าเชื้อในทารกเข็มแรกช่วงเวลาบ่าย 2 วันที่ 7 พ.ย. ได้แจ้งอาการป่วยและการให้ยากับทารกให้มารดาทราบทุกครั้ง เวลาประมาณตี 2 วันที่ 8 พ.ย. ได้ให้ยาฆ่าเชื้อกับทารกเข็มที่ 2 หลังจากนั้นยายได้อุ้มทารกมาแจ้งแพทย์ว่าหลานตัวแข็ง แพทย์จึงทำการฟื้นคืนชีพ แต่ทารกเสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการป่วยของทั้งแม่และเด็กต้องส่งร่างทารกไปให้แพทย์นิติเวช รพ.ศรีนครินทร์ ทำการชันสูตร เบื้องต้นรพ.ได้ทำความเข้าใจกับครอบครัว และดูแลรักษาอาการป่วยหลังคลอดให้ดีที่สุด สำหรับการเยียวยา ต้องรอผลการชันสูตรศพจากนิติเวชก่อน โดยจะทราบผลภายใน 3 สัปดาห์

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

